

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Báo cáo số 196/BC-HĐND ngày 16/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan kiểm tra để giải quyết hoặc trả lời các ý kiến, kiến nghị được cử tri quan tâm trên các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường; đầu tư; xây dựng; giao thông vận tải; công nghiệp; thương mại dịch vụ; tài chính ngân sách; phí và lệ phí; văn hóa xã hội; nội vụ, pháp chế, chế độ chính sách... Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

I. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Đối với vấn đề nước sạch

- *Cử tri xã Hải An (Hải Lăng) kiến nghị:* Tỉnh, huyện có chủ trương và làm việc với huyện Phong Điền về đầu nối nguồn nước sạch từ xã Phong Thu đến xã Hải Chánh để có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

- *Cử tri huyện Triệu Phong kiến nghị:* Hiện nay người dân ở nhiều xã trên địa bàn huyện Triệu Phong đang sinh hoạt, ăn uống hàng ngày với nguồn nước bị ô nhiễm, nguy cơ bệnh tật rất cao. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện.

Trả lời: Đối với vấn đề cấp nước sạch cho nhân dân, UBND tỉnh đã đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự án “Nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2024-2029 vốn vay Ngân hàng Thế giới, tổng vốn đầu tư: 694,319 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang được bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (lần 3). Trong phạm vi điều chỉnh, bổ sung dự án lần 3 có cấp nước sạch cho các địa phương, tại huyện Hải Lăng có các xã khu vực phía Nam huyện, bao gồm xã Hải An, xã Hải Chánh; tại huyện Triệu Phong cấp cho khoảng 20.021 hộ (61.665 nhân khẩu) thuộc 15 xã khu vực phía Đông huyện Triệu Phong, bao gồm: Xã Triệu Ái, Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Hòa, Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu An, Triệu Vân, Triệu Trạch, Triệu Lăng, Triệu Tài, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Thành và xã Triệu Thượng. Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 03/11/2023).

Vì vậy, trong khi chờ dự án trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu nội dung Đề án cung cấp nước sạch trên địa

bàn tỉnh Quảng Trị để triển khai thực hiện, cũng như tranh thủ nguồn vốn các Chương trình, Dự án khác, các tổ chức phi chính phủ và huy động nguồn vốn trong dân để lồng ghép đầu tư. Yêu cầu UBND huyện Hải Lăng nghiên cứu thêm phương án làm việc với huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế lựa chọn giải pháp cấp nước sạch sớm nhất cho người dân xã Hải An và xã Hải Chánh; UBND huyện Triệu Phong phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét bố trí vốn từ nguồn kinh phí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sạch trên địa bàn huyện.

2. Cử tri các xã Cam Chính, Cam Thành, Thanh An kiến nghị: Dự án Ba Hồ - Bản Chùa được triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2018 đến nay, một số hạng mục công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; tuy nhiên, vẫn còn một số công trình đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao, một số hạng mục chưa hoàn thiện (đài nước Mai Trung ở thôn Đoàn Kết, xã Cam Chính; thôn Đâu Bình, xã Cam Tuyên có công trình bê nước phục vụ cho việc tưới...), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo BQL dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để phục vụ tưới cho cây trồng cạn, tránh lãng phí, nếu chưa tiếp tục xây dựng thì có phương án bảo vệ công trình nhằm đảm bảo an toàn đối với người và gia súc khi đi qua. (**Vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần*).

Trả lời: Dự án Ba Hồ - Bản Chùa (do Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư) được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 với mục tiêu đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà. Dự án có tổng mức đầu tư 262,733 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trung ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2018-2020.

Dự án bao gồm 26 hạng mục công trình: kênh mương, trạm bơm, hồ chứa, đập dâng, đường thi công kết hợp quản lý, được khởi công từ cuối năm 2019. Theo tiến độ đã được UBND tỉnh gia hạn thì các gói thầu phải hoàn thành trước 31/12/2021. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có 14/26 công trình đã được bàn giao, còn lại 12/26 công trình vẫn chưa có báo cáo hoàn thành hoặc đã có báo cáo hoàn thành nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu để bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Trong quá trình Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đồng thời phối hợp với Chủ đầu tư và chính quyền địa phương giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, Sở cũng đã chủ trì tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án và đã nhiều lần đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các vấn đề còn tồn tại, khiếm khuyết (trong đó đã bao gồm các hạng mục Đập dâng Bản Chùa 1, Hồ Tân Phú, đài nước thuộc Trạm bơm Mai Trung, Trạm bơm Quạt Xá 1 và 2, Trạm bơm Tân Xuân, Trạm bơm Cam Phú 3, Trạm bơm Đá Lã, Trạm bơm Hiếu Bắc, Trạm bơm Đâu Bình + bể chứa,... tại các xã: Cam Thành, Cam Chính, Cam Tuyên và các xã khác trên địa bàn huyện Cam Lộ) nhằm đáp ứng yêu cầu về tính kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, cũng như đủ cơ sở pháp lý để có thể nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT vẫn chưa nhận được các báo cáo khắc phục các tồn tại nêu trên. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có ý kiến làm rõ thêm và trả lời kiến nghị của cử tri.

3. Đối với nhóm các kiến nghị của cử tri đối với việc xói lở đê kè, bờ sông:

3.1. Cử tri xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh) kiến nghị: Hiện nay tại địa điểm bờ sông Sa Lung đoạn dưới cầu Phúc Lâm (xã Vĩnh Long) và đoạn thôn Quảng Xá (xã Vĩnh Lâm) hàng năm bị xói lở. Kiến nghị các cấp quan tâm thực hiện kè chống xói lở.

3.2. Cử tri nhiều xã huyện Hải Lăng kiến nghị: Tiếp tục đầu tư kè hai bên bờ sông Ô Lâu, sông Thác Ma vì hiện tại vẫn còn nhiều đoạn chưa được đầu tư xây kè nên sạt lở, ảnh hưởng đến đất đai của nhân dân dọc 2 bên tuyến sông.

3.3. Cử tri huyện Đakrông kiến nghị: Trong những năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở tại 1 số đoạn sông Đakrông qua địa bàn xã A Ngo, đến nay các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay đoạn sông qua địa bàn thôn A Ngo, xã A Ngo (gần đường liên xã Tà Rụt - A Vao, tiếp giáp với trấn Tà Rụt) với 32 hộ, 143 nhân khẩu đang bị sạt lở nghiêm trọng; mỗi năm, mưa lũ thường gây sạt lở từ 1- 2 mét. Kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng kè chống sạt lở tại thôn A Ngo, xã A Ngo với tổng chiều dài khoảng 1km nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của bà con nhân dân.

3.4. Cử tri huyện Triệu Phong kiến nghị: Tình trạng sạt lở bờ sông ở các sông Thạch Hãn, sông Vĩnh Định, sông Ái Tử trên địa bàn các xã Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Tài, Triệu Hòa, Triệu Trung, Triệu Thành, huyện Triệu Phong rất nghiêm trọng. Mặc dù tỉnh đã quan tâm đầu tư khắc phục một phần nhưng tình trạng sạt lở bờ sông, đê kè vẫn còn rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư khắc phục để nhân dân yên tâm sinh sống và sản xuất.

3.5. Cử tri xã Gio Việt (Gio Linh) kiến nghị: Tình xem xét bố trí nguồn vốn để tu sửa tuyến đê kè dọc Sông Hiếu do đê kè xây dựng đã lâu, nay đã xuống cấp có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân sinh sống ở đó khi mùa mưa bão đến.

Trả lời: Trong những năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn ra ngày một cực đoan đã làm cho tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển vốn dĩ đã xảy ra phổ biến càng trở nên nghiêm trọng. Qua rà soát, đánh giá, tổng chiều dài sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay chưa được khắc phục, xử lý là 133,42 km, bao gồm: 62,59km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, 72,97km sạt lở nguy hiểm, còn lại 33,49km sạt lở bình thường.

Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, UBND tỉnh đã chú trọng thực hiện một số giải pháp để ứng phó khắc phục và giảm thiểu thiệt hại; trong đó, từ năm 2020 đến nay đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng và đã có kế hoạch đầu tư xây dựng hơn 60 km kè chống sạt lở dọc bờ sông, bờ biển, kết hợp phục vụ nhu cầu giao thông dân sinh, cải tạo môi sinh, môi trường tại địa phương với tổng kinh phí hơn 748 tỷ đồng; trồng cây chắn sóng bảo vệ bờ với hơn 70ha dọc các tuyến đê cửa sông và đê biển (đê hữu Thạch Hãn, đê tả Thạch Hãn, đê Vĩnh Thái); nạo vét, khơi thông dòng chảy tại một số trục tiêu thuộc các sông bị bồi lấp (sông Cánh Hòm, sông Hồ Xá, sông Tân, Cựu Vĩnh Định).

Hiện nay, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT (Văn bản số 110/BC-UBND ngày 13/6/2023), trong đó có đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm, xem xét tổng hợp, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ 1.214 tỷ đồng để đầu tư 62,59km chiều dài kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển tại các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm còn lại, trong đó đã có các vị trí mà cử tri có ý kiến. Cụ thể kết quả đã thực hiện đối với các kiến nghị của cử tri:

- *Đối với kiến nghị cử tri xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh):* Từ năm 2020 đến nay, đối với bờ sông Sa Lung đã được đầu tư 1,12km chiều dài kè chống sạt lở bờ sông với tổng kinh phí 11,58 tỷ đồng; riêng trong năm 2023 từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022, UBND tỉnh đã bố trí cho UBND huyện Vĩnh Linh nguồn kinh phí 2,0 tỷ đồng để khắc phục các vị trí sạt lở, hư hỏng bờ sông Sa Lung đoạn qua xã Vĩnh Lâm với chiều dài 0,18km, hiện nay đã hoàn thành.

- *Đối với kiến nghị cử tri nhiều xã huyện Hải Lăng:* Từ năm 2020 đến nay trên địa bàn huyện Hải Lăng đã được đầu tư 15,76km chiều dài kè chống sạt lở bờ sông với tổng kinh phí 96,10 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023 từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022, UBND tỉnh đã bố trí cho UBND huyện Hải Lăng nguồn kinh phí 6,5 tỷ đồng để khắc phục các vị trí sạt lở, hư hỏng bờ sông Nhung đoạn qua thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng và đoạn qua xã Hải Quy, bờ sông Thác Ma đoạn qua khu dân cư Vực Kè, xã Hải Chánh, hiện nay đã hoàn thành.

- *Đối với kiến nghị cử tri huyện Đakrông:* Trong năm 2020, từ nguồn dự phòng NSTW năm 2020 thực hiện dự án khẩn cấp, UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tuyến kè sạt lở khẩn cấp bờ sông Đakrông đoạn qua thôn A Ròng dưới với tổng mức 9,5 tỷ đồng, chiều dài 600m đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Trong năm 2022, dự án Kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến kè qua thôn A Ròng dưới (giai đoạn 2) với tổng mức chi phí xây dựng 17,7 tỷ đồng, chiều dài 902m; hiện nay công trình đã thi công hoàn thành.

- *Đối với kiến nghị cử tri huyện Triệu Phong:* Trong năm 2023 từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022, UBND tỉnh đã bố trí cho UBND huyện Triệu Phong nguồn kinh phí 6,00 tỷ đồng để khắc phục các vị trí hư hỏng bờ sông Vĩnh Định đoạn qua các xã Triệu Tài, Triệu Trung và bờ sông Thạch Hãn đoạn qua các thôn An Trung Đông, xã Triệu Độ với tổng chiều dài hơn 0,71km, hiện nay đã hoàn thành.

- *Đối với kiến nghị cử tri xã Gio Việt (Gio Linh):* Trong năm 2023 từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022, UBND tỉnh đã bố trí cho UBND huyện Gio Linh nguồn kinh phí 2,23 tỷ đồng để khắc phục các vị trí hư hỏng bờ tả sông Thạch Hãn với chiều dài 0,25km, hiện nay đã hoàn thành.

Đối với các vị trí sạt lở cụ thể theo kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục rà soát, kiểm tra và đánh giá thứ tự ưu tiên để tham mưu cấp có thẩm quyền đảm bảo phù hợp quy định và nguồn lực của tỉnh trong thời gian đến. Ngoài ra, yêu cầu UBND cấp huyện, chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sạt lở. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn để chủ động xử lý các tính huống khẩn cấp; chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương hàng năm để kịp thời tu bổ, gia cố, xử lý sạt lở tại các khu vực còn lại nhằm hạn chế việc mở rộng quy mô sạt lở.

4. Cử tri xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh) kiến nghị: Kênh mương B6 đoạn cầu máng Lâm Cao về thôn Quảng Xá đã xuống cấp nghiêm trọng làm giảm lưu lượng tưới gây thất thoát nước tưới và nguy cơ vỡ cục bộ. Để đảm bảo điều kiện tưới an toàn phục vụ sản xuất cho nông dân vùng thôn Lâm Cao về Quảng Xá đề nghị các cấp quan tâm sửa chữa, khắc phục.

Trả lời: Kênh B6 theo kiến nghị của Cử tri là kênh N-6 thuộc hệ thống thủy lợi La Ngà có nhiệm vụ phục vụ tưới tiêu cho 500 ha/vụ của các HTX Đức Xá, xã Vĩnh Thủy; Duy viên, Lâm Đặng, Lâm Cao và Quảng Xá xã Vĩnh Lâm. Kênh có tổng chiều dài 4,811km, kênh đã được kiên cố từ những năm 2001-2003. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, hiện nay công trình đã hư hỏng, xuống cấp gây rò rỉ tồn thất nước tưới lớn, làm kéo dài thời gian tưới giữa các phiên tưới, gây ảnh hưởng đến sản xuất. Để đảm bảo nguồn nước, hàng năm vào vụ Hè Thu, đơn vị quản lý đặt thêm trạm bơm dã chiến để bơm tại cầu máng Lâm Cao bơm hỗ trợ tưới cho các đơn vị cuối tuyến. Để giải quyết vấn đề trên, cần phải nâng cấp, sửa chữa toàn bộ tuyến kênh. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất bố trí vốn để nâng cấp, sửa chữa.

5. Cử tri xã Cam Nghĩa, Cam Thành: tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng để bà con thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng được tốt hơn. (*Vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần).

Trả lời: Việc sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng chỉ thực hiện cho những diện tích rừng nằm trên các lưu vực thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ví dụ như: Diện tích rừng nằm trong lưu vực thủy điện Rào Quán, lưu vực thủy điện Đakrông thuộc đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường theo quy định của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/20184 của Chính phủ về thi hành Luật Lâm nghiệp.

Đối với diện tích rừng tự nhiên tại các Cam Nghĩa, Cam Thành không nằm trên các lưu vực thủy điện. Do đó, không thuộc đối tượng được hỗ trợ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Hiện tại, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí sự nghiệp từ Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cho UBND huyện Cam Lộ để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng với tổng kinh phí là 37.300.000 đồng tại Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 10/7/2023. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Cam Lộ khẩn trương triển khai để giải ngân kinh phí đã được bố trí; đồng thời chủ động cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất theo đúng quy định nhằm tạo thêm thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, hiện nay theo Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (đối với rừng tự nhiên). Vì vậy, trên cơ sở phê duyệt kế hoạch tài chính, UBND tỉnh sẽ giao Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chi trả cho các đối tượng hưởng lợi theo quy định.

6. Cử tri huyện Đakrông kiến nghị: Hiện nay UBND huyện chưa triển khai thực hiện phân chia đất rừng cho các hộ dân theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thanh lý rừng và hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, bàn giao địa phương quản lý, sử dụng theo đúng quy định¹.

Trả lời: Tổng diện tích chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất tại huyện Đakrông là 3.632,76 ha, trong đó: Diện tích chuyển đổi do UBND huyện quản lý tại Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 27/04/2020 là 699,86 ha; diện tích do BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông chuyển đổi bàn giao cho địa phương quản lý tại Quyết định số 373/QĐ-UBND là 1.301,2 ha; diện tích do Bộ đội Biên phòng tỉnh chuyển đổi bàn giao lại cho địa phương tại Quyết định số 1711/QĐ-UBND là 1.631,7 ha. Cụ thể: *Đối với diện tích do BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông*, đơn vị đã thực hiện bàn giao cho địa phương quản lý từ năm 2020; *đối với diện tích do BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh*, đơn vị đã bàn giao 1.197,1 ha, diện tích còn lại 434,6 ha sẽ tiếp tục bàn giao sau khai thác tài sản (cây rừng).

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện khẩn trương lập phương án sử dụng đất sau nhận bàn giao để đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

II. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1. Cử tri huyện Đakrông kiến nghị: Thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 về việc giải quyết việc sử dụng đất của các hộ dân xã Cam Thành, huyện Cam Lộ trong phạm vi địa giới hành chính xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông. Thời gian qua, UBND huyện Đakrông và UBND huyện Cam Lộ đã tổ chức phiên làm việc nhưng chưa thống nhất được phương án giải quyết, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân xã Hướng Hiệp. Để giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và đơn vị có liên quan giải quyết theo đúng tinh thần chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 15/10/2007.

Trả lời: Nội dung này, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đakrông, UBND huyện Cam Lộ theo thẩm quyền thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận và cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, theo đúng quy định của pháp luật (Công văn số 6101/UBND-KT ngày 17/11/2023).

2. Cử tri nhiều địa phương (Gio Linh) kiến nghị: Tỉnh gia hạn thêm thời gian thực hiện Dự án đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kể cả cấp giấy CNQSD đất sau khi dồn điền, đổi thửa cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định) trên địa bàn huyện.

Trả lời: Dự án đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh cho gia hạn đến trước 01/7/2023 để phát huy hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của người dân tại Văn bản số 5643/UBND-KT ngày 07/11/2022.

¹ Lý do: Thực hiện Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng diện tích đất lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý là 3.632,76 ha. Trong đó, ngoài diện tích đất rừng do UBND các xã, hiện có 434,6 ha đất do Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng quản lý hiện chưa thanh lý tài sản trên đất và 1.301,2 ha đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông quản lý hiện chưa bàn giao hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng rừng, cũng như văn bản thu hồi đất để giao lại cho địa phương quản lý do thiếu kinh phí thực hiện.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 271/STNMT-ĐDBĐ&VT ngày 08/02/2023 gửi các đơn vị tư vấn và UBND các huyện có dự án về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để kết thúc dự án trước 01/7/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn các địa phương cấp huyện chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu của người dân trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Cử tri xã Hải An (Hải Lăng) kiến nghị: các cấp có thẩm quyền công khai giá đất ở khu tái định cư để nhân dân được biết.

Trả lời: Nội dung đề xuất phê duyệt giá đất Khu tái định cư xã Hải An để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư thực hiện dự án ĐTXD Khu bến cảng Mỹ Thủy (giai đoạn 1) theo đề nghị của UBND huyện Hải Lăng đã được Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh thẩm định ngày 30/10/2023. Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, giao UBND huyện Hải Lăng công khai giá đất tái định cư cho nhân dân được biết.

4. Cử tri xã Hải Chánh (Hải Lăng) kiến nghị: Thực hiện Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2019-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, việc áp giá đất tại khu vực thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ giữa hai vị trí đất ở tương đồng đối diện với nhau trên tuyến quốc lộ 1A giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị chênh lệch nhau gây bức xúc trong nhân dân (Cụ thể: Thôn Phú Xuân thuộc xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị sáp nhập vào tỉnh Thừa Thiên Huế thì ở Huế áp giá đất theo Nghị quyết 31/NQ-CP là 1.100.000 đồng/m² đất ở; trong khi đó, thôn Tân Lập sáp nhập vào xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng thì giá đất được tính với số tiền 2.000.000 đồng/m² đất ở). Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh phù hợp với thu nhập của người dân.

Trả lời: Quá trình xây dựng Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2019-2024, UBND tỉnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Quảng Bình rà soát, có ý kiến về giá các loại đất tại khu vực giáp ranh, để có điều chỉnh đảm bảo phù hợp tại các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh.

Tuy nhiên, với kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh trong quá trình xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2029 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, theo đúng quy định.

5. Cử tri huyện Đakrông kiến nghị: Thực hiện theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đakrông. Theo đó, huyện Đakrông đã thực hiện việc sáp nhập từ 103 thôn, khóm thành 76 thôn, khóm (71 thôn và 5 khóm). Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp thôn, khóm làm ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân trong các giao dịch. Kính đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc miễn lệ phí đối với người dân khi thực hiện dịch vụ công có liên quan đến việc sáp nhập thôn, khóm.

Trả lời: Nội dung này, UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND huyện Đakrông chỉ đạo phòng, ban liên quan, UBND cấp xã khảo sát, tổng hợp, lập dự toán; báo cáo và đề xuất UBND huyện bố trí kinh phí (nguồn kinh phí được trích từ 10% quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh) để tổ chức thực hiện đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, theo đúng quy định của pháp luật (Công văn số 6100/UBND-KT ngày 17/11/2023).

III. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng

1. Cử tri xã Hương Việt (Hương Hóa) kiến nghị: Trạm Y tế xã Hương Việt được tỉnh đầu tư xây dựng từ năm 1998, thời gian xây dựng đã lâu và do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ vào tháng 10/2020 nên đã xuống cấp. Vì vậy, đề nghị ngành y tế quan tâm ưu tiên bố trí đầu tư xây dựng để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con trên địa bàn.

Trả lời: Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở dự án thành phần tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 22/11/2022. Đến nay, công trình Trạm y tế xã Hương Việt, huyện Hương Hóa đã được Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định TKBVTC và dự toán tại Văn bản số 895/SXD-QLXD ngày 28/4/2023; Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng tại Quyết định số 166/QĐ-BQLDA ngày 16/5/2023 với quy mô: Xây mới Trạm y tế 2 tầng với tổng diện tích sàn sử dụng 579m², chiều cao 8,7m; trong đó, tầng 1 có cos sàn +2,4m diện tích 255m² bố trí làm không gian đa năng; tầng 2 diện tích 324m² bố trí các phòng làm việc; các hạng mục phụ trợ: xây mới ga ra xe máy diện tích 36m²; sân bê tông diện tích 285m²; cổng, hàng rào; vườn thuốc nam; bể xử lý nước thải; nhà chứa và phân loại rác thải y tế 5,4m²; cải tạo, sửa chữa nhà 01 tầng. Thời gian đầu tư xây dựng công trình 2020-2024.

2. Cử tri xã Hương Việt, Hương Lộc (Hương Hóa) kiến nghị: Các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức (là người ngoài địa phương) đến công tác, do hiện nay các trụ sở làm việc bị xuống cấp, thiếu phòng làm việc và không có nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức.

Trả lời: Trên cơ sở Văn bản số 117/TB-UBND tỉnh ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại cuộc họp tham gia ý kiến đối với đề án Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; với vai trò là đơn vị được giao chủ trì thực hiện, Sở Xây dựng đã hoàn thiện Dự thảo Đề án và trình UBND tỉnh (Văn bản số 2400/SXD-LXD ngày 01/11/2022).

Theo Đề án, nội dung phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 2022-2025: Bố trí đầu tư cho 13 xã với kinh phí 64.779 triệu đồng (Ngân sách tỉnh 40.800 triệu đồng; Ngân sách huyện 23.979 triệu đồng). Giai đoạn này đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương bố trí 40.800 triệu đồng cho 13 xã.

- Giai đoạn 2026-2030: Dự kiến đầu tư cho 72 xã với kinh phí 344.033 triệu đồng (Ngân sách tỉnh 225.356 triệu đồng; Ngân sách huyện 118.677 triệu đồng).

Trụ sở xã Hường Việt, Hường Lộc được dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 với kinh phí từ ngân sách tỉnh hỗ trợ và kinh phí do UBND huyện đối ứng theo tỷ lệ. Trường hợp UBND cấp huyện bố trí đủ 100% kinh phí (không sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh) thì có thể thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

3. Cử tri xã Hải An (Hải Lăng) kiến nghị: Dự án Cảng nước sâu Mỹ Thủy kéo dài dẫn đến việc quản lý đất đai tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay, đã triển khai đền bù cho các hộ dân có nhà ở và các hộ dân có cây trên đất, còn lại khoảng 30 hộ dân chưa được đền bù. Đề nghị tỉnh quan tâm.

Trả lời: Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 do Công ty cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy làm nhà đầu tư. Từ năm 2019 đến đầu năm 2022, dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc khách quan và chủ quan (*chồng chéo quy hoạch dự trữ khoáng sản, quy hoạch 3 loại rừng, chồng lấn dự án FCMR...*), đặc biệt Nhà đầu tư năng lực kinh nghiệm hạn chế và tài chính khó khăn nên dự án chậm tiến độ kéo dài. Từ đầu năm 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong việc tái cơ cấu Nhà đầu tư (*tái cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu, bộ máy chỉ đạo điều hành dự án...*); chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương tích cực hỗ trợ MTIP thực hiện thủ tục đầu tư nhất là các thủ tục thuộc thẩm quyền của Trung ương và công tác GPMB, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Đã hoàn thành công tác quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, phê duyệt thiết kế cơ sở, đưa dự án ra khỏi khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, đang trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong tháng 11/2023; công tác GPMB giai đoạn 1 đã hoàn thành 113,43ha/133,67ha (đạt 85%). Đang thực hiện một số thủ tục còn lại và GPMB diện tích còn lại 20,24ha; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tập trung hoàn thành thủ tục còn lại và GPMB trước 30/11/2023 để triển khai thi công dự án dự kiến vào Quý I/2024.

Về công tác quản lý đất đai và GPMB; do thời dài chuẩn bị dự án kéo và công tác quản lý đất đai ở cấp cơ sở còn nhiều yếu kém; một số trường hợp cho thuê đất chưa đúng quy định pháp luật nên hiện nay với diện tích còn lại GPMB không nhiều (20,24ha) nhưng tính chất khá phức tạp có nhiều vướng mắc, tranh chấp khiếu kiện giữa các tổ chức, cá nhân và chính quyền địa phương. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật các tồn tại vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư trong tháng 11/2023.

Đây là dự án động lực, quan trọng của tỉnh Quảng Trị ảnh hưởng rất lớn đến thu hút đầu tư và góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Hải Lăng áp dụng thực hiện các cơ chính sách để GPMB thuận lợi nhất và đúng quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Vì vậy, yêu cầu các sở, ban ngành tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành công tác GPMB theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, đề nghị bà con nhân dân xã Hải An và các tổ chức cá nhân trên địa bàn ủng hộ dự án, chấp hành các quy định pháp luật đất đai, nhận tiền bồi thường hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư thực hiện dự án góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển.

4. Cử tri các xã (huyện Triệu Phong) phản ánh: Việc quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị hiện nay có nhiều bất cập, nhân dân thiếu đất ở và đất phát

triển sản xuất, ảnh hưởng lớn đến đời sống. Vì vậy, kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tạo điều kiện cho nhân dân có đất ở và đất phát triển sản xuất.

Trả lời: Trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, phù hợp tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tuy nhiên, cũng phát sinh nhiều yếu tố mới có tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội mà quy hoạch chung ban đầu chưa có, cũng như nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư, cần điều chỉnh cho phù hợp định hướng phát triển mới; UBND tỉnh đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch tại văn bản số 140/TTg-CN ngày 16/02/2022.

Về tiến độ thực hiện: Hiện nay, “Ý tưởng Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị và định hướng phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050” do tư vấn nước ngoài thực hiện đã được UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua; Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/3/2023; được UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 15/5/2023.

Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành Trung ương liên quan; ngày 13/10/2023, Bộ đã tổ chức Hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đơn vị tư vấn hoàn thiện theo ý kiến Hội đồng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các nội dung tiếp tục thực hiện tiếp theo: Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung sẽ thực hiện các bước tiếp như sau: (i) Lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án (ii) Lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung (theo quy định không quá 12 tháng); (iii) Trình HĐND tỉnh thông qua Đồ án; (iv) Trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung (theo quy định không quá 25 ngày - Tuy nhiên còn phụ thuộc vào quá trình thẩm định của Bộ Xây dựng, ý kiến các Bộ ngành); (v) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung, gấp rút đẩy nhanh tiến độ thực hiện để phấn đấu hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2024. Trong quá trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định, đề nghị nhân dân trong Khu kinh tế Đông Nam ủng hộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung để chính quyền địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

IV. Lĩnh vực giao thông vận tải

1. Cử tri huyện Hướng Hóa kiến nghị: Đối với tuyến đường 587 thuộc dự án CRIEM (đoạn đường Khe Sanh - Sa Tràm), thực hiện giai đoạn 2021-2024, đến nay mới đầu tư gần 4km qua xã Húc, đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí vốn làm đoạn đường tiếp theo để người dân thuận lợi trong việc đi lại.

Trả lời: Tuyến đường tỉnh ĐT.587 (đường Khe Sanh - Sa Trầm) có tổng chiều dài 22,5km đi qua địa bàn thị trấn Khe sanh, xã Húc, Ba Tầng; có điểm đầu giao Km64+553/QL9 tại thị trấn Khe Sanh, điểm cuối tại Sa Trầm, xã Pa Tầng. Tuyến đường đã được HĐND, UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn để đầu tư nâng cấp, trong đó:

- Đoạn 4,0km đầu tuyến đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 11/8/2020; hiện nay đang triển khai thi công xây dựng và dự kiến hoàn thành công trình trong năm 2023. Tuy nhiên, hiện đang có một số đoạn còn vướng mắc trong công tác GPMB, yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa khẩn trương hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong tháng 11/2023.

- Đoạn còn lại dài 18,5km thuộc Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị” sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 19/02/2021, HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 24/10/2023, thời gian thực hiện dự án 2022-2027. Do thủ tục thẩm định, đàm phán, ký kết Hiệp định kéo dài nên dự kiến đầu năm 2024 mới hoàn thành thủ tục ký kết Hiệp định; cuối năm 2024, khởi công xây dựng công trình và dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2027.

V. Lĩnh vực văn hóa, xã hội

1. Cử tri huyện Hướng Hóa kiến nghị: Các cơ quan chức năng sớm quy hoạch đất để xây dựng các điểm du lịch trên địa bàn huyện, đồng thời, tạo cơ chế, chính sách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát triển du lịch trên địa bàn.

Trả lời:

- Về việc quy hoạch đất để xây dựng các điểm du lịch: Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND về Quy định việc phân công phân cấp việc lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo Quyết định này, quy hoạch chung xây dựng khu du lịch do Sở Xây dựng tổ chức thực hiện; quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng do UBND cấp huyện thực hiện. Do đó, đề nghị huyện Hướng Hóa căn cứ nhu cầu phát triển du lịch trên địa bàn phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để lập quy hoạch đất du lịch.

- Về việc tạo cơ chế, chính sách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hướng Hoá: Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm điều kiện thuận lợi cho du lịch tỉnh nhà phát triển. HĐND tỉnh đã ban hành các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào địa phương, trong đó có các dự án thuộc lĩnh vực du lịch như: Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 về chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030. Đối với huyện Hướng Hoá là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn. Qua thực tiễn cho thấy, các mô hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa thời gian qua bước đầu phát huy

hiệu quả, thu hút một số lượng đáng kể khách du lịch, góp phần tạo công ăn việc làm, tiêu thụ nông sản và tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn mặc dù có nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là về các quy định của pháp luật liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất dịch vụ - du lịch, cấp phép giấy phép xây dựng.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho du lịch nông nghiệp phát triển, từ năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, các sở, ban ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh Đề án thí điểm khai thác dịch vụ du lịch gắn với phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (*dự kiến ban hành và triển khai thực hiện trong năm 2024*). Đồng thời, đề nghị UBND huyện Hướng Hóa triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh chỉ đạo về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.

2. Cử tri xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Di tích Bến Rèn, thuộc xã Vĩnh Sơn, địa phương đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khảo sát để thực hiện theo kế hoạch trong năm 2020, nhưng đến nay chưa được cấp có thẩm quyền công nhận xếp hạng di tích.

Trả lời: Toàn tỉnh hiện nay có 500 di tích danh thắng đã được xếp hạng các cấp, bao gồm 04 di tích quốc gia đặc biệt (gồm 28 điểm di tích thành phần), 20 di tích quốc gia (gồm 57 điểm di tích thành phần) và 476 di tích cấp tỉnh.

Do các tiêu chí xác định di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành không quá chặt chẽ, nhất là tiêu chí để xác định và công nhận di tích lịch sử là địa điểm gắn với sự kiện lịch sử chưa được rõ ràng. Vì vậy, những năm trước đây số lượng di tích cấp tỉnh được công nhận tương đối nhiều, trong đó có một số điểm di tích chưa xứng tầm nên chưa phát huy được giá trị. Mặt khác, UBND tỉnh đã phân cấp quản lý di tích cấp tỉnh cho các huyện, thành phố, thị xã quản lý nhưng nhiều di tích lịch sử được công nhận (địa điểm gắn với sự kiện lịch sử) mặc dù đã được đầu tư xây dựng các bia ghi dấu di tích nhưng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, người dân chưa quan tâm quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị, dẫn đến di tích xuống cấp trầm trọng, thiếu tính giáo dục truyền thống, thậm chí bị hủy hoại giá trị lịch sử - văn hóa. Một số di tích mặc dù được khoanh vùng bảo vệ, cắm biển ghi dấu sự kiện nhưng không được quản lý, dẫn đến sự biến dạng, xâm lấn...

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm kê, rà soát tổng thể di tích trên địa bàn tỉnh để đề nghị phân cấp quản lý chặt chẽ và đưa khỏi danh mục các di tích được xếp hạng đối với các di tích không còn đủ điều kiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Tại Thông báo số 198/TB-UBND ngày 30/9/2022, UBND tỉnh đã có chỉ đạo tạm thời chưa xem xét tổ chức xếp hạng hoặc đề nghị xếp hạng đối với một số di tích theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó có di tích Bến Rèn, Nam Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, địa phương liên quan nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động bảo vệ di tích.

3. Cử tri xã Gio Mỹ (Gio Linh) kiến nghị: tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp Bia tưởng niệm đời 31 và khu di tích lịch sử Đồn Bến Ngự vì hiện nay đã xuống cấp.

Trả lời: Hai di tích Căn cứ Đời 31 và địa điểm Đồn Bến Ngự thuộc xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996 và phân cấp cho UBND xã Gio Mỹ quản lý tại Quyết định số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996. Hai di tích này hiện chưa hoàn thành hồ sơ khoa học và pháp lý.

Thực hiện Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025; theo đó quy định tiến độ từ năm 2022-2025 tập trung hoàn thành công tác lập hồ sơ khoa học và pháp lý cho các di tích xếp hạng cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Gio Linh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh sớm triển khai hoàn thành hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý di tích theo Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh.

Đối với các nội dung phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được tổng hợp tại **Phụ lục** đính kèm. Riêng các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND tỉnh đã giao các địa phương trực tiếp trả lời để cử tri được rõ.

Nhìn chung các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các cơ quan chức năng tổ chức giải quyết có trách nhiệm, nghiên cứu và xử lý kịp thời các các vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được dư luận xã hội quan tâm, các phương án giải quyết đều nhằm bảo đảm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan tổng hợp, giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị cử tri đang được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để.

Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, của quý vị đại biểu, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- TP, PTP, CV Khối NCTH;
- Lưu: VT, TH_H.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng